

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔ /ว ๑๒๖๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและตารางการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ถนนราชมงคล กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หรือศึกษานิเทศก์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๑ ท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ สถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีโปรแกรม Microsoft office ๒๐๑๐ ขึ้นไป มาด้วย โดยจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพ่วงก่อน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

QR Code ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม



สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๓

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

.....

๑. เหตุผลและความสำคัญ

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแลสถานศึกษา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรา ๓๑ และตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑ ในระดับประถมศึกษามุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้แก้ปัญหาได้

สำนักทดสอบทางการศึกษา มีบทบาทในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทำการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ๒ ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง และประเมินคุณภาพผู้เรียน ๒ ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการสอบ NT Access ในการดำเนินงานของศูนย์สอบและสนามสอบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นศูนย์สอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา จึงเห็นควรจัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หรือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ คน และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗ คน และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์สอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๙ คน โดยขอใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมหลัก การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดีที่สอดคล้องกับบริบท พื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ และศูนย์สอบสังกัดต่างๆ ทั่วประเทศ

๒. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์สอบทุกสังกัดทั่วประเทศ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓. เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบบริหารจัดการสอบ NT Access การจัดทำ ฐานข้อมูลผู้เรียน สนามสอบในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์สอบทุกสังกัด

๔. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นศูนย์สอบ จัดทำแผน การดำเนินงานการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ การประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๘๓ เขต และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔ เขต ศูนย์สอบละ ๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗ คน

๒. ผู้รับผิดชอบจากศูนย์สอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙ คน กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๕๗ คน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ คน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒ คน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๗๘ คน สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ๒ คน กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ คน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๗๗ จังหวัด รวมจำนวน ๒๒๙ คน

๔. วิธีดำเนินงาน

๑. บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒. ทดลองจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน สนามสอบ ในระบบบริหารจัดการสอบ NT Access การ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์สอบ

๓. ปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๕. วัน เวลา และสถานที่ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์
สอบ

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์สอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. งบประมาณ

โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมหลัก การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตีสอดคล้องกับบริบทพื้นที่
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ศูนย์สอบสามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการบริหารจัดสอบในระบบบริหาร
จัดการสอบ (NT Access) ได้อย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ

๒. ศูนย์สอบสามารถดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๘๓

.....

กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๑ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม

ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ชี้แจงแนวทางการประชุม โดย อ.ศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โดย ดร.ชนาธิป ทูย์แปะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) และประเด็นข้อค้นพบจากการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดย อ.ณัฐพร พรภุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา

ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง โครงสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และโครงสร้างแบบทดสอบ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โดย อ.บังอร กมลวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบบริหารจัดการสอบ “NT Access for NT&RT”
โดย อ.ศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สทศ. สพฐ.

ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการใช้งานระบบ NT Access สำหรับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น

ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการใช้งานระบบ NT Access สำหรับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ต่อ)

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย อ.ณัฐพร พรภุณา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
- ระหว่างเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)” โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
- ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางการประเมินความถนัดทางการเรียน การวัดแววอาชีพ และการประเมินพหุปัญญาแบบออนไลน์” โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
- ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. สรุปผลการประชุมและพิธีปิด โดย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
-